



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Kiên quyết không để lòng yêu nước bị lợi dụng



Đổng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết sự việc tại huyện Quỳnh Phụ.

Đó là chỉ đạo của đổng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh sáng ngày 12/6 khi đi kiểm tra, nắm tình hình thực tế việc ngừng việc tập thể, tuần hành của công nhân Công ty TNHH Sao Vàng tại huyện Quỳnh Phụ.

7 giờ sáng ngày 12/6, khoảng 1.000 trên tổng số 5.600 công nhân Công ty TNHH Sao Vàng (cụm công nghiệp Quỳnh Côi, xã Quỳnh Mỹ, huyện

Quỳnh Phụ) đã ngừng việc tập thể, tập trung đông người tại cổng nhà máy. Sau đó, trên 200 công nhân đã tuần hành qua các tuyến phố chính của thị trấn Quỳnh Côi và khu vực lân cận, đến hơn 8 giờ sáng thì tự giải tán và quay về Công ty làm việc bình thường. Bản chất sự việc được cơ quan chức năng xác định là xuất phát từ lòng yêu nước đặt sai chỗ, cộng thêm việc bị phân tử xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động. Sau khi sự việc xảy ra, Công ty

TNHH Sao Vàng đã cho toàn bộ công nhân nghỉ việc từ chiều ngày 12 đến hết ngày 13/6 để ổn định sản xuất.

Ngay sau việc công nhân Công ty TNHH Sao Vàng ngừng việc tập thể, tập trung đông người đi tuần hành, các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường

vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan liên quan đã trực tiếp về huyện Quỳnh Phụ nắm bắt tình hình, chỉ đạo các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Chỉ đạo giải quyết sự việc, đổng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hệ thống chính trị toàn tỉnh tập trung vận động, tuyên truyền, tuyên truyền cá biệt, tuyên truyền trực quan và qua các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu được bản chất sâu xa của sự việc những ngày qua là lòng yêu nước của nhân dân đang bị lợi dụng. Mặc dù Quốc hội đã tạm dừng việc thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt nhưng các phần tử xấu vẫn lợi dụng kích động người dân đi tuần hành. Đổng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan, công sở, không để bị động, bất ngờ. Các cơ quan tuyên truyền tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân.

TRỊNH CƯỜNG

KỶ HỢP THỨ NĂM, QUỐC HỘI KHÓA XIV Biểu quyết thông qua một số dự án luật

Sáng ngày 12/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016. Sau khi nghe báo cáo tiếp thu, giải trình về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán

ngân sách nhà nước năm 2016. Kết quả biểu quyết cho thấy có 468 đại biểu tham gia biểu quyết, chiếm 96,1%; 465 đại biểu tán thành, chiếm 95,48%; 3 đại biểu không tham gia biểu quyết, chiếm 0,62%.

(Xem tiếp trang 4)

VŨ SƠN TÙNG
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

ĐÔNG HƯNG Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm (2016 - 2018) ước đạt 8,75%/năm

(Xem tin trang 4)



Sản xuất tại Xí nghiệp May Đông Hưng.

Giải ngân 480,025 tỷ đồng nguồn vốn tín dụng chính sách

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh đã giải ngân 7/8 chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ với tổng số tiền 480,025 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương cấp cho 17.622 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Các huyện có tỷ lệ giải ngân cao là: Thái Thụy (doanh số cho vay 87,678 tỷ đồng), Hưng Hà (doanh số cho vay 72,674 tỷ đồng), Quỳnh Phụ (doanh số cho vay 69,015 tỷ đồng). Từ nguồn vốn đó, người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.



Đến ngày 31/5/2018, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh đạt 2.696,5 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trung ương chiếm 84,78%, nguồn vốn ủy thác đầu tư tại địa phương chiếm 1,15% và nguồn vốn tự động được trung ương cấp bù lãi suất chiếm 14,07%; tổng dư nợ cho vay đạt 2.692,004 tỷ đồng với 101.285 khách hàng đang được vay vốn; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,13% tổng dư nợ.

MINH HƯƠNG

THÁI THUY Thu hoạch gần 2.000ha lúa xuân

Đến ngày 11/6, toàn huyện Thái Thụy thu hoạch được gần 2.000ha lúa xuân, đạt hơn 15% tổng diện tích gieo cấy.

Theo đánh giá của ngành Nông nghiệp huyện, sản xuất vụ xuân năm nay gặp không ít khó khăn do thời tiết, sâu bệnh diễn biến khá phức tạp, đặc biệt là bệnh lùn sọc đen đã phát sinh ở nhiều xã trong huyện. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác dự tính, dự báo nên các đối tượng sâu bệnh hại lúa được phun phòng, trừ kịp thời. Qua đó, tạo điều kiện cho lúa xuân sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất đạt trung bình 72 tạ/ha.

Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, chuẩn bị sản xuất vụ mùa, huyện Thái Thụy đang tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, đón đóc nông dân huy động nhân lực, máy móc thu hoạch lúa nhằm bảo đảm gieo cấy vụ mùa theo đúng lịch thời vụ đã đề ra.

TRẦN TUẤN

ĐÔNG HƯNG, QUỲNH PHỤ

Tập trung thu hoạch lúa xuân

(Xem trang 2)



Nông dân xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ) thu hoạch lúa xuân.

Số vụ cháy tăng cao

(Xem trang 3)

Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Sáng ngày 12/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994 - 2018). Đổng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Thiếu tướng Trần Mạnh Kha, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3; Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại biểu các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố dự hội nghị.

Qua 24 năm thực hiện Pháp lệnh, Thái Bình đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh. Công tác tuyên truyền thực hiện Pháp lệnh được chú trọng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân tự giác hiểu và chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Các công trình quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn tỉnh thường xuyên được rà soát, kiểm kê, đăng ký quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích. Hầu hết các điểm đất quốc phòng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Tuy nhiên, hệ thống công trình quốc phòng trên địa bàn tỉnh là các công trình nhỏ lẻ, nằm rải rác trên phạm vi rộng.

(Xem tiếp trang 4)

TẮT ĐẠT

Phấn đấu thu nhận trên 4.650 đơn vị máu

Đó là mục tiêu Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đề ra trong chiến dịch những giọt máu hồng hè năm 2018 nhằm bảo đảm đủ lượng máu trong cấp cứu, điều trị cho người bệnh trong dịp hè.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu và tổ chức các điểm hiến máu thuận lợi, an toàn cho người tham gia hiến máu; phục vụ tận tình, chu đáo kết hợp với biểu dương, tôn vinh người hiến máu; hạn chế đến mức thấp nhất việc để người hiến máu phải chờ đợi; tránh gây phiền hà cho người hiến máu và đơn vị tổ chức điểm hiến máu.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục phát triển lực lượng hiến máu dự bị và xây dựng "Ngân hàng máu sống". Lực lượng tham gia là những người có máu hiến tặng an toàn, có địa chỉ liên hệ thuận tiện và sẵn sàng hiến máu khi có người bệnh cần truyền máu cấp cứu.

Chiến dịch những giọt máu hồng diễn ra từ tháng 5 - 8/2018.

HOANG LANGH

Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon

Tại UBND xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức lễ ra quân hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới, tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2018.

Chủ đề của ngày Môi trường thế giới năm nay là "Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon", thông qua đó tuyên truyền, vận động, kêu gọi mọi người cùng nhau thay đổi thói quen trong cuộc sống hàng ngày để giảm gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa tới môi trường sống và sức khỏe của chúng ta thông qua hoạt động thu gom rác thải, bỏ rác đúng nơi quy định, đặt thùng rác tại các điểm công cộng. Chính quyền các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục môi trường cho mọi đối tượng; tích cực phối hợp lồng ghép với các phong trào, cuộc vận động...

Tại buổi lễ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh đoàn, huyện Thái Thụy đã tặng phương tiện, thiết bị thu gom rác thải và tặng quà cho các công nhân thu gom rác thải và hộ nghèo xã Thụy Xuân.

Sau lễ ra quân, hơn 300 đại biểu, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân xã Thụy Xuân đã tham gia vệ sinh môi trường trên địa bàn.

MINH NGUYỆT